

มติที่ประชุมโดยย่อ
การประชุมสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๓
อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑.๑ เรื่อง ความก้าวหน้าในการเตรียมการ จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๒ เรื่อง การร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญ กุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๓ เรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาลัยชุมชนให้สอดคล้องกับ ทิศทางการพัฒนาของประเทศ	ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ ๑.๑.๔ เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน”	ที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐	ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๓.๒ เรื่อง (ร่าง) ข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครูวิทยฐานะ เช็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง พ.ศ. ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้ครูวิทยฐานะ เช็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง พ.ศ. ... และร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ.	๑. ที่ประชุมให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดังนี้ (๑) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท และส่วนประกอบของครูวิทยฐานะ เช็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง พ.ศ. (๒) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยการใช้ครูวิทยฐานะ เช็มวิทยฐานะ และครูประจำตำแหน่ง พ.ศ. ... (๓) ร่างข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถาบัน พ.ศ. ๒. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องในการชื่อภาษาอังกฤษของสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามการพิจารณาข้างต้นก่อนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป
วาระที่ ๓.๓ เรื่อง การรับทราบรายชื่อประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน พังงา โยธธร ปัตตานี นราธิวาส ระนอง ยะลา มุกดาหาร สตูล และพิจิตร	ที่ประชุมรับทราบและให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ ๓.๔ เรื่อง การดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ๑.๑ เห็นชอบให้ นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ เป็นกรรมการสภาสถาบันซึ่งสภาสถาบันมอบหมาย เป็นกรรมการสรรหา ๑.๒ เห็นชอบในหลักการให้แต่งตั้งผู้แทนประธานสภาวิทยาลัยชุมชนที่ได้รับการเสนอชื่อในการประชุมประธานสภาวิทยาลัยชุมชนในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นผู้แทนประธานสภาวิทยาลัย ซึ่งเลือกกันเอง เป็นกรรมการ และรายงานสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนทราบในการประชุมต่อไป ๒. เห็นชอบประเด็นคุณลักษณะอื่นที่เหมาะสมของผู้ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามข้อกำหนดในข้อบังคับฯ ข้อ ๓ ก (๖) เพิ่มเติม ในประเด็นเกี่ยวกับ ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่แบบเต็มเวลา (Full time) และควรเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจสุขภาพตามรายการที่สภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนกำหนด ๓. มอบสถาบันวิทยาลัยชุมชนจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนตามมติข้างต้น นำเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนเพื่อแต่งตั้งต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๓.๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้ นายชาญวิทย์ โตรณะคุณ นักวิชาการศึกษานานาชาติพิเศษ สังกัดสำนักงานสถาบันวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน และมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชนลงนามในคำสั่งแต่งตั้งให้เห็นไปตามข้อกฎหมาย /ระเบียบราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒินันท์ รามฤทธิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์เป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาสถาบันซึ่งเลือกจากผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน และให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การกำหนดค่าตอบแทนเริ่มต้นของผู้บริหารสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุม มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบให้นายมานิต วิมุตติสุข ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖๑,๒๔๐ บาท ๒. เห็นชอบให้นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ได้รับค่าตอบแทนเริ่มต้นในการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน จำนวน ๖๒,๑๖๐ บาท
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ยโสธร น่าน และระนอง	ที่ประชุม มีมติดังนี้ ๑. เห็นชอบการกำหนดคุณสมบัติอื่นที่เหมาะสมของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตามข้อบังคับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนและรองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ของวิทยาลัยชุมชนน่านตามที่เสนอข้างต้น ๒. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ยโสธร น่าน และระนอง ตามที่เสนอข้างต้น และเห็นชอบในหลักการให้ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน เป็นผู้เสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งสภาสถาบันแต่งตั้งจากบุคคลที่มีความเข้าใจ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับภารกิจของวิทยาลัยชุมชน จำนวนหนึ่งคน เป็นกรรมการ ให้แล้วเสร็จก่อน จึงให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนนำเสนอนายกสภาสถาบันลงนามคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
วาระที่ ๔.๔ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ของนายสุรเสน ทังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก และนายอุบลศักดิ์ ชิตสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และมอบหมายให้สถาบันวิทยาลัยชุมชนเสนอนายกสภาสถาบันลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป
วาระที่ ๔.๕ เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบแต่งตั้ง ดังนี้ (๑) นายณัชชภัทร พานิช รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ (๒) นางเกษร ปะลาวัน รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล ตั้งแต่วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๓) นางสาวสุภาวดี อิศณพงษ์ รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ (๔) นายโยธิน บุญเฉลย รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๕) นางอัมพร สุขนเขตร์ รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (๖) นายอนุชา มุลมัย รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๐ (๗) นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ รักษาาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
วาระที่ ๔.๖ เรื่อง อนุมัติการให้อนุปริญญาวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐	ที่ประชุมให้ความเห็นชอบอนุมัติการให้อนุปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชน ๘ แห่ง จำนวน ๑๘๑ คน ดังนี้ ๑. วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ จำนวน ๓ คน ๑.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๑.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒. วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร จำนวน ๙ คน ๒.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๒.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๒.๓ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	<p>๓. วิทยาลัยชุมชนยะลา จำนวน ๑๒ คน</p> <p>๓.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๓.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๓.๓ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๓.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ๓.๕ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร</p> <p>๔. วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู จำนวน ๒๗ คน</p> <p>๔.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ๔.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ</p> <p>๕. วิทยาลัยชุมชนตาก จำนวน ๓ คน</p> <p>๕.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๕.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๖. วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร จำนวน ๒ คน</p> <p>๖.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๖.๒ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศในกลุ่มอินโดจีน</p> <p>๗. วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จำนวน ๖๒ คน</p> <p>๗.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๗.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ๗.๓ หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ๗.๔ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ๗.๕ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ๗.๖ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ๗.๗ หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์</p> <p>๘. วิทยาลัยชุมชนพิจิตร จำนวน ๖๓ คน</p> <p>๘.๑ หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ๘.๒ หลักสูตรอนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อสถาบันจะได้เสนอนายกสภาสถาบันลงนามใบอนุญาตต่อไป</p>
วาระที่ ๔.๗ เรื่อง ข้อเสนอแนะแนวทางในการทบทวน/ปรับปรุงพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ เบญจกาญจน์ กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และเข้าใจวิทยาลัยชุมชน เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการฯ พร้อมทั้งเสนอประเด็นเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ต้องการให้ทบทวน/ปรับปรุงในพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๘ และแผนการ

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
	ดำเนินงาน/กรอบเวลาในการทำงานของคณะอนุกรรมการ ฯ ต่อที่ประชุมสภาสถาบันในการประชุมครั้งต่อไป
นางสาวรัชันต์ ไชยสุวรรณ นางสาวพุทธชาติ วัฒนวิมลกร ผู้จัดทำมติย่อการประชุม	
นางสาววนิดา สุภัทรกุล ผู้ตรวจมติย่อการประชุม	